

Số: **36** /BC-ĐHHD

Thanh Hóa, ngày **18** tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO

Đánh giá 03 năm thực hiện Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”

Thực hiện công văn số 2300/BGDĐT-PC ngày 15/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, Trường Đại học Hồng Đức báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928 như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 03 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt việc thực hiện Đề án

Căn cứ Công văn số 7793/BGDĐT-PC ngày 16/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/03/2013 của Trường Ban Đề án 1928 về việc tổng kết đề án 1928 giai đoạn 2010 - 2012 và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2016, Hiệu trưởng Nhà trường đã Ban hành Quyết định số 132/QĐ-ĐHHD ngày 04/4/2013 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013 - 2016, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 1928 giai đoạn 2013 - 2016.

Sau khi kiện toàn Ban chỉ đạo, Nhà trường tiếp tục Ban hành Kế hoạch số 345/KH-ĐHHD ngày 05/04/2013 về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013 - 2016 để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt trong Đề án 1928 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Tăng cường phối hợp các lực lượng làm công tác PBGDPL và các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường trong các năm tiếp theo. Ngoài ra, trường đã hoàn thành việc xây dựng dự toán kinh phí số để triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013 - 2016.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đơn vị trực thuộc và các đoàn thể (Công đoàn; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh) đã phối hợp cụ thể hóa Kế hoạch bằng những chương trình hành động, đẩy mạnh đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quán triệt các chủ trương của Đảng cho cán bộ, giảng viên và HSSV trong nhà trường.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án

Sau khi xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016, Nhà trường đã cho đăng tải lên website trường và in gửi Kế hoạch Đề án 1928 đến tất cả các đơn vị và tổ chức đoàn thể cấp trường. Đồng thời, Nhà trường lồng ghép đưa những nội dung Đề án 1928 trong các Hội nghị lớn và các hoạt động chính trị nhằm quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Đối với HSSV Nhà trường tiến hành tổ chức tuyên truyền qua các buổi nghe thời sự dành cho HSSV và Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa được tổ chức đều đặn trong năm học, đảm bảo 100% HSSV được học tập các nội dung sau: Học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc; chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của nhà trường trong việc triển khai Nghị quyết của Đảng; giáo dục HSSV tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tiếp tục thực hiện cuộc vận động của Thủ tướng Chính phủ về "chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục", gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo". Phổ biến Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Giáo dục pháp luật (Luật giao thông, Luật phòng chống tham nhũng, Luật phòng chống ma túy, Luật dân sự, Luật lao động...).

Tuyên truyền, phổ biến thông qua hệ thống thông tin đại chúng của địa phương, nhà trường như: Phát thanh, tuyên truyền trên bảng tin... chiếu phim màn ảnh rộng, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, sử dụng các phương tiện để truyền tải kịp thời các quy định pháp luật cũng như tình hình pháp luật giáo dục đến từng đối tượng HSSV.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, phòng Công tác học sinh sinh viên phối hợp cùng các khoa, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hướng dẫn, định hướng chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, củng cố niềm tin vào tinh thần độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho HSSV, đoàn viên trong nhà trường thông qua các hoạt động giáo dục về Đảng, Đoàn, truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: Ngày 19/8 Cách mạng tháng 8 thành công, ngày Quốc khánh 02/9, ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, Ngày truyền thống học sinh-sinh viên 9/1, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và các ngày 30/4, 01/5, 07/5, 19/5, 27/7... hoặc vào các đợt thi đua chào đại hội Đảng, đại hội Đoàn các cấp ... Phòng Công tác học sinh, sinh viên đã phối hợp các đơn vị trong nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm, ôn lại truyền thống, thi viết bài tìm hiểu về lịch sử các ngày lễ, báo ảnh. Nhà trường còn đa

dạng hóa các hoạt động ngoại khóa và hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Tháng 3/2015, Nhà trường tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thu hút được 7.500 HSSV và 650 CBGV tham gia.

Những năm học vừa qua, nhà trường đã triển khai có hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa: tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên về an toàn trật tự giao thông, triển khai Tháng chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy rộng rãi trong học sinh, sinh viên.

Đoàn Thanh Niên của Nhà trường đó phối hợp với các Trung tâm dạy lái xe Thành phố Thanh Hóa tổ chức cho HSSV đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia học bằng lái xe mô tô, ô tô kết quả hầu hết HSSV đều đạt bằng lái khá, giỏi; đây cũng là một đợt tuyên truyền rất lớn về luật giao thông, văn minh giao thông và lái xe an toàn đối với học sinh, sinh viên nhà trường.

Kết quả đạt sau được ước tính đạt 90 % so với mục tiêu đề ra sau gần 03 năm thực hiện Đề án. Chất lượng phổ biến, giáo dục trong Nhà trường ngày càng được nâng cao dẫn đến sự thay đổi lớn trong nhận thức của cán bộ, viên chức và HSSV trong Nhà trường. 100% HSSV được tham gia học tập, nhận thức giáo dục về các bộ Luật, về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, đảm bảo kỷ cương nề nếp, an ninh trật tự trong nhà trường. Kết quả nhà trường không có HSSV vi phạm luật và các tệ nạn xã hội.

Qua thực hiện triển khai, để nâng cao chất lượng trong công tác phổ biến giáo dục trong nhà trường, có 02 bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, phải đầu tư thiết bị, tài liệu bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường

Trường Đại học Hồng Đức đã giao cho Trung tâm Thông tin - Thư viện chủ trì việc xây dựng xong tủ sách pháp luật, tủ sách pháp luật trong nhà trường gồm 200 đầu sách với 1.200 quyển, bổ sung tài liệu vào thư viện trường, phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật.

Trang bị đủ theo danh mục thiết bị, tài liệu cơ bản phục vụ công tác soạn giảng, tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, bổ sung tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức pháp luật; tài liệu hướng dẫn kỹ năng áp dụng pháp luật theo hướng cụ thể, thiết thực.

Tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích phục vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật theo chủ đề hàng tháng, hàng quý trong năm học.

Thứ hai, cần xây dựng chương trình, đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn học pháp luật

Việc xây dựng, biên soạn chương trình và giảng dạy các môn học pháp luật được Nhà trường giao cho khoa Giáo dục Chính trị - Luật. Hiện nay, Nhà trường có 21 giảng viên giảng dạy các môn chính trị (có 02 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 10 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 09 giảng viên có trình độ cử nhân). Giáo án giảng dạy môn Pháp luật luôn bám sát chương trình của Bộ quy định và lồng ghép hợp lý những nội dung chính yếu của Đề án 1928.

Nhà trường rất quan tâm đến tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ, giảng viên, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL. Hàng năm, Nhà trường tạo điều kiện cho giảng viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Bộ GD&ĐT Tổ chức cho giảng viên, báo cáo viên tham gia công tác giáo dục và tuyên truyền về pháp luật cho cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên. Nhìn chung, 3 năm qua trường đã thực tốt việc xây dựng chương trình và bồi dưỡng đội ngũ giảng dạy môn Pháp luật, góp phần hiệu quả vào việc triển khai Đề án 1928.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã có sự phối hợp hiệu quả của các cấp chính quyền và đoàn thể trong nhà trường trong việc triển khai hiệu quả Đề án 1928 với nhiều hình thức thiết thực, sáng tạo, nội dung phong phú, sâu sắc. Kết quả thực hiện đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, viên chức và HSSV, nâng cao chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo của Nhà trường.

2. Kinh phí thực hiện Đề án 1928 của Nhà trường là 200 triệu mỗi năm, nhìn chung về cơ bản chưa đáp ứng được đủ nhu cầu trong việc tổ chức các hoạt động như: tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho sinh viên, sinh hoạt các câu lạc bộ, sinh hoạt tìm hiểu pháp luật ngoại khóa...nên thường được lồng ghép linh hoạt với các nội dung, chương trình khác.

3. Một số hạn chế, khó khăn và nguyên nhân:

- Giáo trình giảng dạy các bộ môn pháp luật chưa được cập nhật bổ sung kịp thời, vẫn nặng về lý thuyết nên chưa tạo cho sinh viên sự chủ động và kỹ năng nghiên cứu pháp luật. Ngoài ra, thời lượng dành cho môn Pháp luật đại cương rất hạn chế vì phần lớn thời gian phải dành cho các môn chuyên ngành, đây là khó khăn cơ bản trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Số lượng giảng viên làm công tác giảng dạy và báo cáo viên pháp luật của Nhà trường còn mỏng so với số lượng hơn 10 nghìn sinh viên. Việc xây dựng đội


ngũ giảng viên giảng dạy pháp luật và báo cáo cáo viên pháp luật đáp ứng yêu cầu về số lượng còn là bài toán khó được đặt ra với Nhà trường.

- Sinh viên học tập theo quy chế tín chỉ là một khó khăn trong việc tổ chức các sinh hoạt tập thể, cộng đồng, trong đó có việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất giáo trình, tài liệu học tập các môn Pháp luật đại cương cho các ngành không chuyên Luật với nội dung cập nhật, gắn liền với thực tiễn đời sống, tạo hứng thú cho người học.

2. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường tổ chức các đợt bồi dưỡng chuyên môn của giảng viên giảng dạy bộ môn pháp luật đại cương; tổ chức các Hội thảo để các trường đại học, cao đẳng trong cả nước có cơ hội trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai và thực hiện Đề án 1928 trong Nhà trường.

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án 1928 của Trường Đại học Hồng Đức theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo./. 

Nơi nhận:

- Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCTH. 

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



Hoàng Văn Thi